

กัมพูชาออกมาตรการห้ามส่งออกข้าวขาวและข้าวเปลือก
เพื่อรักษาความมั่นคงทางอาหารของประเทศ



ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2563 กัมพูชาส่งออกข้าว ปริมาณรวมทั้งสิ้น 230,948 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 35 เมื่อเทียบกับ ช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยมีสัดส่วนการส่งออกไปจีน มากเป็นอันดับ 1 ที่ปริมาณ 101,345 ตัน หรือคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 44 ตามด้วยสหภาพยุโรป ร้อยละ 30 อาเซียน ร้อยละ 12 และประเทศอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 14 ในเดือนมีนาคมเพียง เดือนเดียว มีการส่งออกอยู่ที่ปริมาณ 94,449 ตัน เพิ่มขึ้นกว่า

ร้อยละ 62 เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคมปี 2562 โดยข้าวที่ส่งออกส่วนใหญ่เป็นข้าวหอมมะลิกว่าร้อยละ 77 ข้าวขาว ร้อยละ 22 อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา รัฐบาลกัมพูชาได้ออกประกาศห้ามส่งออกข้าวขาว และข้าวเปลือกเป็นการชั่วคราว เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ การออกประกาศดังกล่าว ถือเป็นมาตรการเพื่อรักษาความมั่นคงทางอาหารภายในประเทศให้เพียงพอกับประชาชนในช่วงสถานการณ์แพร่ ระบาดของไวรัส Covid-19 แต่สำหรับข้าวหอมมะลิ ยังคงส่งออกได้ตามปกติ

สมเด็จฯ ฮุนเซน นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในช่วงที่ประเทศเกิดภาวะวิกฤตเช่นนี้ สิ่งที่สำคัญสิ่งหนึ่งคือการรักษา ความมั่นคงทางอาหาร เพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่ามีอาหารบริโภคภายในประเทศอย่างเพียงพอ โดยสินค้าในเชิงกล ยุทธ์ที่สำคัญที่จะต้องเก็บกักตุนไว้ คือ ข้าวสารและเกลือ ตามด้วยสินค้าเชิงกลยุทธ์อื่นๆที่มีความจำเป็น เช่น เจลล้างมือ และหน้ากากอนามัย ทั้งนี้ หลังจากที่รัฐบาลมีคำสั่งห้ามส่งออกข้าวขาวและข้าวเปลือกเป็นการชั่วคราว แล้วนั้น ก็ได้มีการสั่งให้จัดหาคลังสำหรับเก็บข้าวเปลือกเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถเก็บข้าวให้เพียงพอกับความ ต้องการของคนในประเทศได้ จนกว่าวิกฤตทางผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 จะทุเลาลง

ที่มา : Khmer Time วันที่ 2 เมษายน 2563

แนวทาง/โอกาสของภาคเอกชนไทย

การออกประกาศห้ามส่งออกข้าวขาวและข้าวเปลือกเป็นการชั่วคราว นั้น มีจุดประสงค์หลักเพื่อสำรองอาหาร ให้เพียงพอต่อความต้องการของคนในประเทศ และในขณะเดียวกันเวียดนามซึ่งเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ ของโลกก็ไม่รับคำสั่งซื้อข้าวชั่วคราว ส่งผลให้ปริมาณข้าวในตลาดโลกอาจลดน้อยลง ในขณะที่หลายๆประเทศ ต้องการการนำเข้าอาหารเพิ่มมากขึ้นในช่วงนี้ ซึ่งหากพิจารณาดูแล้วอาจส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมส่งออกข้าว ไทย หากยังมีปริมาณเหลือเพื่อส่งออกได้ในขณะนี้

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทพมหานคร
3 เมษายน 2563

- นโยบายภาครัฐ
- เศรษฐกิจการลงทุน
- แนวโน้มการตลาด
- รายงานสินค้าและบริการ
- อื่นๆ